

APA Division of International Psychology: Isang Maikling Pangkalahatang-ideya **
ni Richard S. Velayo, Ph.D., USA/Philippines, rvelayo@gmail.com

Noong Pebrero 21, 1997, inaprubahan ng mga pinuno ng American Psychological Association ang bagong division 52, "International Psychology," pagkatapos ng maraming taon ng pagpapalano. Ang misyon nito ay "pasulong ang pag-unlad at pagsulong ng mga internasyonal na relasyon sa mga psychologist sa mga lugar ng pagbabahagi kaalaman, paghikayat sa pagbisita, paghikayat sa intercultural na pananaliksik at pag-unlad sa klinikal na kasanayan, at upang itaguyod ang mga pangkalahatang layunin ng APA."



Sa unang 25 taon nito, napatunayan ng 52 ang isang hindi pangkaraniwang aktibong dibisyon sa loob ng APA sa maraming paraan. (1) Ito naglalathala ng napakahusay na bulletin, *International Psychology Bulletin*, na may mga orihinal na artikulo tungkol sa sikolohiya sa buong mundo, na isinulat ng mga nangungunang psychologist, pati na rin ng mga mag-aaral at iba pa. 52 ay naglunsad din ng isang journal sa 2011, *International Perspectives in Psychology: Research, Practice, & Konsultasyon*. (2) Ito ay bumuo ng listserv at ng website, ngayon sa www.div52.net, na may napapanahong balita para sa mga miyembro. (3) Nag-aalok ito ng isang masiglang programa sa APA meeting tuwing Agosto, kung saan maaaring ipakita ng mga miyembro at iba pa ang kanilang gawain. Ang unang APA nito ang programa noong 1998 ay nagtampok ng 120 nagtatanghal mula sa 39 na bansa. (4) Tumatanggap ito ng mga nominasyon para sa taunang mga parangal nito para sa kahusayan: internasyonal na psychologist, tagapagturo, pananaliksik ng mag-aaral, pananaliksik sa kababaihan/kasarian, namumukod-tangi aklat, ECP. (5) Nag-aalok ito sa mga miyembro nito ng aktibong pakikilahok sa mahahalagang proyekto, isang bagong internasyonal na libro serye ng IAP Publishers, isang speaker network, at mga diskwento sa mga aklat o iba pang produkto.

Sa simula, nasiyahan ang 52 sa aktibong suporta ng mga pinuno ng APA, kabilang ang Chief Executive Officer na si Raymond D. Fowler. Apat sa unang 12 Pangulo ng 52 ang mga Pangulo ng buong APA: Florence Denmark, Frank Farley, Charles Spielberger, at Norman Abeles. Ang Dibisyong ito ay nagpapahintulot sa mga psychologist at mga mag-aaral mula sa USA at sa buong mundo na sumali sa International Division at maging aktibo para sa isang maliit na taunang bayad.

Noong 2022, ipinagdiwang ng 52 ang ika-25 anibersaryo ng pagdadala ng internasyonal na pananaw sa sikolohikal teorya, pananaliksik, edukasyon, at aplikasyon. Para sa anumang mga detalye, tingnan ang website nito, www.div52.net

Ngayon, ang 52 ay namumukod-tangi bilang isa sa hindi bababa sa limang internasyonal na organisasyon, bawat isa ay may sariling kakaibang misyon:

2. Ang IAAP (nabuo noong 1920) ay ang International Association of Applied Psychology. Sa kasalukuyan, merong 2,000 miyembro sa buong mundo, nag-aalok ng quarterly journal (*Applied Psychology: An International Review*), at isang quadrennial congress. (www.iaapsy.org).

3. Ang ICP (1941) ay ang International Council of Psychologists. Sa kasalukuyan, may bilang ng higit sa 100 miyembro sa buong mundo, nag-aalok ng isang quarterly newsletter (*International Psychologist*), at isang taunang convention. (<https://icpweb.org/>).

4. Ang IACCP (1972) ay ang International Association for Cross-Cultural Psychology. Sa kasalukuyan, merong 800 miyembro, nag-aalok ng dalawang buwanang Journal ng Cross-Cultural Psychology, at isang biennial meeting. (www.iaccp.org).

5. Ang IUPsyS (1951) ay ang International Union of Psychological Sciences. Ito ay isang unyon ng 75 miyembro mga bansa (walang indibidwal na miyembro), naglalathala ng *International Journal of Psychology*, at nagho-host ng quadrennial International Congress of Psychology. (www.iupsys.org).